

บรรณาธิการแถลง

EDITOR'S NOTE

วารสารเล่มนี้ คณะผู้จัดทำคงต้องขออภัยต่อท่านผู้อ่านในเรื่องความล่าช้าสักเช่นเคย ทั้งนี้เนื่องจากนักวิชาการของเราหลายท่านต่างมีงานรัดตัวจนไม่สามารถจะแบ่งเวลามาเขียนบทความให้กับวารสารได้อย่างเต็มที่ คณะผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีขึ้น และวารสารเล่มที่ 4 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของปีที่ 11 นี้ก็จะพยายามออกในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันกับเล่มที่ 3

เนื่องจากปีที่ 11 ของวารสารเล่มนี้ เป็นปีที่ตรงกับวโรกาสวันรัชตภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นศุภมงคลยิ่งสถาปนับันตติยพัฒนาบริหารศาสตร์จึงขออ้อมเกล้า ฯ อัญเชิญพระราชกริยาและพระบรมราโชวาทบางตอนที่สำคัญ ๆ ทั้งที่พระราชทานในวันรัชตภิเษกและในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร การปกครอง และการพัฒนาประเทศ มาลงในวารสารพัฒนาบริหารศาสตร์เล่มนี้เพื่อเป็นศิริมงคล พร้อมนี้เรายังมีบทความพิเศษเรื่อง “พระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” อันเป็นบทความที่แสดงรายละเอียดบางด้านของโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริจัดทำขึ้นและท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องนี่ทรงเป็นผู้ร่วมโครงการนี้อย่างใกล้ชิดกับท่านหนึ่ง

ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นั้น ย่อมทำให้สิทธิและหน้าที่ ตลอดจนบทบาทของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย บทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทในสังคมของสตรีไทย” ของอาจารย์ สนิท กมลนาวัน จะชี้ให้เห็นว่า สตรีไทยเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น และสัมพันธ์กับบุรุษ ซึ่งแต่ก่อนนั้น เป็นผู้นำอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียว

ในขณะที่การพัฒนาประเทศกำลังดำเนินไปอย่างรีบเร่งนั้น ย่อมมีหลายท่านอาจนึกสงสัยว่าจุดหมายปลายทางของการพัฒนาที่เหมาะสมต่อสภาพการณ์ของประเทศไทยนั้นควรจะเป็นอย่างไร เราควรจะไปมุ่งไปที่ความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริงของประชาชนในประเทศดีหรือจะมุ่งไปทางความเจริญทางอำนาจวัตถุเป็นสำคัญ คำตอบในเรื่องนี้เป็นที่สับสนกันอยู่พอสมควร บทความเรื่อง “บริบูรณ์สุขบท: ปรัชญาและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ” ของศาสตราจารย์อมรรักษ์าสัตย์จะเป็นแนวคิดสำหรับความสับสนในการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาประเทศที่น่า

สนใจแนวหนึ่ง ในภาคภาษาอังกฤษเรามีบทความของ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ซึ่งเขียนร่วมกับ ดร. มนต์วี อุณหนันทน์ ชื่อ “Administrative Implications of Population Growth with Special Reference to Education, Thailand” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการมองปัญหาประชากรที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ โดยบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่ในด้านการวางแผนและการบริหารด้านการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าตำรวจเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับความทุกข์สุขของประชาชน บทบาทของตำรวจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนได้เริ่มให้เห็นจริงจังเมื่อเทียบกับสิบปีที่แล้วมา ดังนั้นภาระและความสำคัญของตำรวจก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว บทบรรณาธิการเรื่อง “ตำรวจ: ตัวเร่งในการพัฒนาประเทศ” โดย รองศาสตราจารย์อาชวัน วายวานนท์ ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของตำรวจที่มีต่อการพัฒนาประเทศในต่าง ๆ พร้อมทั้งได้เสนอแนะข้อคิดเห็นบางประการไว้ด้วย

ศัพท์พัฒนาบริหารศาสตร์ในเล่มนี้เป็นเรื่องทางคณิตศาสตร์ อาจารย์จำลอง อติกุล เสนอ “ตัวแบบเชิงเส้นของการลดตอและสหสัมพันธ์” เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้ตัวแบบดังกล่าวใช้ถูกต้องและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น สำหรับแนะนำและวิจารณ์หนังสือนี้เป็นของผู้วิจารณ์คนเดียวทั้งสองเรื่อง ส่วนข่าวพัฒนาบริหารศาสตร์นั้นขอเว้นไปก่อนเนื่องจากไม่มีข่าวที่น่าสนใจในระยะนี้เลย

หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะให้กำลังใจแก่คณะผู้จัดทำ โดยติดตามอำนาจวารสารของเราต่อไป

บรรณาธิการฝ่ายวิชาการ